



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และมีการแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรและนักศึกษา และเพื่อให้การปฏิบัติราชการและกิจกรรมการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรออกประกาศ ดังต่อไปนี้

๑. บุคลากรและนักศึกษาที่อาศัยอยู่หรือเคยเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวมถึงนักศึกษาที่อยู่ระหว่างสหกิจศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ให้งดเดินทางเข้ามหาวิทยาลัยทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๓ มกราคม ๒๕๖๔ รวม ๓๔ วัน โดยให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำและประกาศของทางราชการโดยเคร่งครัด ในการปฏิบัติราชการและการจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาดังกล่าวสำหรับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ส่วนนักศึกษาที่อาศัยและเคยไปจังหวัดสมุทรสาคร ให้คณะจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาติดตามและให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลา

๒. ให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ หากมีการวัดและประเมินผลในระหว่างเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ ให้ผู้สอนพิจารณาปรับรูปแบบการวัดและประเมินผล โดยใช้วิธีการอื่นนอกจากการทำข้อสอบในห้องสอบหรือการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เช่น การสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online Examination) การมอบหมายงาน (Assignment) การทำรายงาน (Report) หรือการทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Examination) หรือการวัดและประเมินผลเป็นระยะระหว่างที่มีการเรียนการสอน

๓. ให้บุคลากรที่มาปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยในทุกพื้นที่ ให้ปฏิบัติงานและให้บริการ ตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จะต้องผ่านการคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิ ไข้ เจลทำความสะอาดสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ และปฏิบัติตามแนวทางรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

๔. ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย รายงานภาวะสุขภาพ รายงานการเดินทางมาปฏิบัติงานต่อหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเป็นประจำทุกวัน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ให้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ต่อหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ด้วย

๕. ให้พิจารณาวงคเว้นการจัดกิจกรรมที่มีการขุมนุมคนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติหรือมีประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่จำเป็นให้ขออนุมัติหรือพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการโดยใช้ระบบออนไลน์ (Online) ทดแทน

๖. กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้รองอธิการบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล รายงานต่ออธิการบดีเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สพรัตน์ วงศ์ศรีษะ)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร